
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ประจําป ๒๕60 

วันท่ี  18  ธันวาคม  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
9.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
16.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
17.นายธนนรินทร สุขใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.ปลวกแดง 
18.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
19.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
21.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
     (ลาปวย) 
2.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
3.นายบรรพต เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
4.นายสุรินทร เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.บานฉาง 
5.นายไพรวัลย จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
     (ลาปวย) 
6.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.ปลวกแดง 

 

ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
9.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
10นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑1.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุฯ  
13.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
15.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติการชํานาญการพิเศษ 
      รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
16.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
17.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
18.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
19.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

ผู อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    
บานคาย (วัดหวายกรอง) 

20.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
21.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
22.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
23.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
24.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
26.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
27.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
28.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
29.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
30.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
 
 

 
31.นางธัญวรัตน... 
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31.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
32.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
33.นางสุวรรณา  มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
34.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
35.นางณิชาพร  คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
36.นางสุนทรี  ครุฑสมพลี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
37.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
38.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
39.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
40.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
41.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
42.นางภัทรานิษฐ  จรุงพันธุ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
43.นายมานะ  สลับสี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
44.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
45.นางสาวอชิรญาณ ผลพระ   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
46.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
47.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
48.นางสาววีนัส  ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
49.นางกชพร อรัญดิตย  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
50.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
51.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
52.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
53.นางสาวณัฐณิชา  คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
54.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
55.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 

เริ่มประชุมเวลา   14.20  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ      เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒7 พระราชบัญญัติ
เลขานุการสภาฯ  องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒        

และขอ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ 
ลงชื่อ และอยู ในหองประชุม จํานวน ........21....... คน ครบองคประชุม  
 

 
เรียนเชิญ... 
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                   เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจําป ๒๕๖๐         

ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณา
ประกอบกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด   
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความ          
ในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  จึงกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจําป 2560  มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันท่ี   
13 ธันวาคม 2560 เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจําป 2560 ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.       
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศใหทราบ  
โดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปด              
ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการ
ประธานสภาฯ     บริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ        

ทุกทาน  กระผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดจัดใหมีการประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหพิจารณา
ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง    

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ประจําป ๒๕60  ในวันนี้และ    
หวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ 
ของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ประจําป ๒๕60      

ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ        

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ผมมีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  
ประธานสภาฯ     เรื่องแรก ดวยนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เขตเลือกตั้งท่ี 8  อําเภอเมืองระยอง มีความประสงคขอลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เนื่องจาก ลาอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล 
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ประเทศอินเดีย ในวันท่ี 
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2-8 ธันวาคม 2560  จึงมีความประสงคขอลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง โดยขอลาออก ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 เปนตนไป 

  เรื่องท่ีสอง ดวยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2561  เปดรับสมัคร ในระหวางวันท่ี    
26-30 มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหกับทุกทานแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕๖๐ 

             (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเปนผูเสนอ)                         

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  ใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ
เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน 
เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา
ทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
กรรมการ/เลขานุการ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี 11  อําเภอเมืองระยอง  ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครับ  

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ   
ครั้งท่ี 8/25๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 
(ชั้น 9) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓   
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
  ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ  
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา  
วิภูษณะ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

   

ขอ ๓... 
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 ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี    
30 ตุลาคม ๒5๖๐ มีจํานวน 20 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง มาประชุมจํานวน 21 คน ไมมาประชุมจํานวน 6 คน ลาประชุมจํานวน     
1 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๘ วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบ
ตามท่ีไดเสนอ 

    ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
 1. นายศุภชัย จิตรดล  สอบถามเรื่อง ขอความอนุเคราะหทางอบจ.หรือ
เอกชนรายใดท่ีมีท่ีดินจะบริจาคประมาณ 3 ไร เพ่ือท่ีจะกอสรางสํานักงานตํารวจ
พิสูจนหลักฐาน และเปนท่ีทําการชั่วคราวของ สภ.อ.เมืองระยอง  ในป พ.ศ. 2561  

2. นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ  สอบถามเรื่อง ยางมะตอยท่ีเคยขอไว       
ในการประชุมสภาฯคราวกอนมาแลวหรือยัง ถามาแลวทางกองชางจะไปดําเนินการ
ซอมแซมหรือจะใหมารับไปเอง  

3. นายหมอขวด เหล็กเพชร แจงเรื่อง ปญหาถนนชํารุดยังไมไดซอมแซม
และขอความอนุเคราะหเรื่องยางมะตอย 

    โดยเลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองคราวตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงไดแจกให 

ทุกทาน อานลวงหนาแลว     
      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม   

ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม     
วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....19.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมต ิ    
ท่ีประชุม    

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30   
ตุลาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม              รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
                   สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕๖๐ 
     รับรอง           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
    งดออกเสียง     จํานวน .........1........คะแนนเสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได
เบ ิกต ัดป หร ือขยาย เวลาให เบ ิกต ัดป ไ ว  จะกระทํา ได ต อ เ มื ่อ ได ร ับอน ุม ัติ                      
จากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
นายก อบจ.  คนท่ี 2  แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ให
เจาหนาท่ีแจกเอกสารใบแทรกดวยนะครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอใหเจาหนาท่ีแจกเอกสารใบแทรกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
รองนายก อบจ.(๒)  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังนี้  

  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค            รายการท่ี 127 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน             รายการท่ี 19 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา... 
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  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 6 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2560 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ  อยางท่ีเรียนทานสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมไปนะครับวา
ในญัตติท่ีเสนอทานแตแรกมีการแกไข 2 รายการนะครับ ในใบแทรกก็เพ่ิมไปอีก         
1 รายการ สําหรับรายการท่ีอยู ในใบแทรกก็เปนการแกไขเก่ียวกับการจัดซ้ือ        
เครื่องสแกนเนอร ซ่ึงเครื่องสแกนเนอรนี้ก็จะมีความจําเปนในการท่ีจะดําเนินการ   
จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุใหมนะครับ เปนการจัดซ้ือแบบระบบ E-Bidding นะครับ 
ตองสแกนเก่ียวกับรายละเอียดของการจัดซ้ือจัดจาง เดิมจะจัดซ้ือ 3 เครื่อง ราคากลาง
ตอนท่ีตั้งไวอยูท่ีเครื่องละ 538,250 บาท แตในปจจุบันกอนท่ีเราจะดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางไดตรวจสอบราคากลาง แลวปรากฏวาลดลงเหลืออยูเครื่องละ 403,687.50 บาท 
ทําใหยอดเงินท่ีเคยตั้งไวสามารถดําเนินการจัดซ้ือได 4 เครื่อง ซ่ึงก็ถือวาเปนประโยชน 
และเราก็ไดของเพ่ิมนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม     

วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ   

ท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  โปรดยกมือข้ึน    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุ มัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม  อนุ มัติแก ไขเป ล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   
อนุมัติ           จํานวน .......18.......คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2.........คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง   
เลขานุการสภาฯ           สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ 
   สิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ         
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
นายก อบจ. คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี     เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก 
รองนายก อบจ.(๒) สภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดังนี้  
  โอนลด 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

   -  โครงการศึกษาออกแบบแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สํานักปลัดฯ 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

  -  ประเภท คาใชสอย โครงการจางศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดย
พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจา สวนสาธารณะโขดมะขามปอม
และหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ 
  งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการจางออกแบบแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ โดยพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจา สวนสาธารณะ
โขดมะขามปอมและหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ 
 

โอนลด... 
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  โอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

   -  ประเภท คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (สํานักปลัดฯ) 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

   -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน 
  คาจัดซ้ือโตะทํางานชนิดเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 
  คาจัดซ้ือโตะทํางานชนิดเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต 
  คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิงทรงเตี้ย 
   -  ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
  คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 
  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สีแบบ Network 
  คาจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณ L2 switch 
   -  ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร 
  คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาชนิดขอแข็ง 
   โอนลด 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

   -  ประเภท คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    
  (กองแผนและงบประมาณ) 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

   -  ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   โครงการเพ่ิมขยายประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทางดานเทคโนโลยี  
สารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   โครงการระบบสํารองไฟสําหรับหองศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 

งานวางแผน... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดฝงฝาเปา 4 ทิศทาง  พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 
  - ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว  คาจางเหมาจัดทําผามาน         
ชนิดกรองแสง พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 

   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

   งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวภายในจังหวัดระยอง 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  เพื่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี ้มาเพื่อใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเรียนเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ครับ         

นายปยะ ปตุเตชะ        เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ
นายก อบจ.  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุ เตชะ นายกองคการบริหารสวน           

จังหวัดระยอง ขออนุญาตทานประธานสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตตินี้ครับ  
ในงบประมาณป 2561 เราตั้งงบประมาณคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหกับ
เอกชนเปนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก โครงการศึกษาออกแบบแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษสํานักปลัดฯ ตั้งไว 12,000,000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบ แตเดิม 
เราสามารถจางเพียงบริ ษัทเดียวในการศึกษาออกแบบ แตวาระเบียบใหม            
เม่ือไดดําเนินการ เขาก็ไดทักทวงวาตองแยกกันระหวางการจางศึกษาและการจาง
ออกแบบ ซ่ึงในขอบัญญัติเราไมไดแยก วันนี้กระผมก็เลยตองมาขอใชมติท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองแหงนี้ ไดโปรดพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ
แยกคาจางออกเปน 2 เรื่อง โดยงบประมาณเทาเดิม จํานวน 12,000,000 บาท 
เรื่องแรกคือ จางศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยพัฒนาพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเดิม
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจา สวนสาธารณะโขดมะขามปอม และ  
หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ในสวนนี้ทําการศึกษาท่ีงบประมาณ 9,000,000 บาท 
เรื่องท่ีสอง คาจางออกแบบกอสราง แบบ Layout ท่ีจะตองดําเนินการ จํานวน 
3,000,000 บาท  

 
       

 
 

 
   รวมจํานวนเงิน... 
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รวมจํานวนเงินท้ังหมด 12,000,000 บาท กระผมขอเรียนทานประธานสภาฯ   
ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวา ความจริงเรื่องนี้เราไดงบประมาณ        
ไดขอมูลตัวเลขมาจาก EEC แลว วาจะใหงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
ปากลางเมืองตามนโยบายของรัฐบาล เปนเงินเทาไหร เขาไดแจงเรามาแลว แตวา       
เราจะตองมีแบบ เรามาติดเรื่องระเบียบในการดําเนินการ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราชา
ไมได เราก็ตองรีบนําเรื่องเขามา ถามันติดขัดผิดระเบียบมา กระผมก็เลยจะตองมา
ขอใหสภาฯ เปดการประชุมสภาฯ เพ่ือไดมีมติ ซ่ึงเราจะไดดําเนินการตอ เพ่ือให
ทันเวลากับงบประมาณท่ีไดมา สวนการตั้งจายเปนรายการใหม โครงการอ่ืนๆก็ตาม
รายละเอียดท่ีทานรองนายกกิตติ เกียรติ์มนตรี ไดแถลงญัตติไป ซ่ึงเปนเรื่องของ    
โตะ เกาอ้ี  เครื่องปรับอากาศ ท่ีเราจะตองไปดําเนินการในพ้ืนท่ีในโครงการ
พระราชดําริท่ีปลวกแดง ก็ตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ิมเติม ซ่ึงเราก็มีงบประมาณ       
ในป พ.ศ. 2561 เตรียมพรอมไวแลวท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม กระผมจึงเรียน
มายังทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดวยความเคารพครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม   
  วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19... ..คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอ      
มติท่ีประชุม 

    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน       

มติท่ีประชุม        อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
   เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .......17........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯทานใดท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ  
ประธานสภาฯ          ถามีขอเชิญครับขอเชิญทานเสนาะ ยมหา ครับ 
ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  เรียนทานประธานฯ ทานนายกฯ ผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอ
บานคายครับ ผมมีเรื่องจะนําเสนอสภาและสอบถาม 2 เรื่องครับ เรื่องท่ี 1 ก็คือเรื่อง
ไฟฟาสองสวางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
นั้นไดจัดงบประมาณไปกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ หมูท่ี 4 ตําบลตาขัน 
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนสนามกีฬาสาธารณะของอําเภอบานคายนะครับ 
ซ่ึงไดดําเนินการเรื่องสนามกีฬาไปแลว แตลาสุดยังขาดไฟสองสวางสนามฟุตบอล 

 
 

และไดจัดสรร... 



- 13 - 
 

     และไดจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมไปอีกนะครับ เปนโครงการกอสรางสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะอําเภอบานคาย(ระยะท่ี 2) หมูท่ี 4 ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง โดยติดตั้งดวงโคมสองสวางสนามฟุตบอล ขนาด 1,000 วัตต จํานวน 
48 ดวง พรอมอุปกรณ (ตามแบบ อบจ.รย.) (แผนฯ59 เพ่ิมเติมฉบับบ 3 หนา 7 
ขอ 1) กช.  เปนการโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมจากแผนงานบริหารท่ัวไป       
งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภท         
คาใชสอย รายการท่ี 1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เปนเงิน 715,000 
บาทนะครับ ซ่ึงก็อยุในเขตพ้ืนท่ีเขต 3 อําเภอบานคายนะครับ เทาท่ีติดตามก็คือ
ทราบวามีการประกาศจัดซ้ือจัดจางไปแลว ไดผูประกอบการแลว และหมดสัญญา   
ไปแลวดวย อยากจะใหทางกองชางหรือผูเก่ียวของนั้นไดชี้แจงวาเกิดปญหาอะไร   
และไดดําเนินการอยางไร ตอไปเปนเรื่องท่ี 2 เปนการเสนอแนะในท่ีประชุมนะครับ 
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดจัดกิจกรรม เชน งานวันสมเด็จพระเจาตากสินฯ 
ทางกองการศึกษาจะมีการประกวดตางๆ เชน ประกวดพูดจาภาษาระยอง       
ประกวดรองเพลง ประกวดดนตรี  ตางๆนานา ผมเห็นดีดวยกับกิจกรรมท่ี           
ทาง อบจ .ไดจัดข้ึนมาเพ่ือรองรับการศึกษา เราก็มีโรงเรียนของเราเองดวย            
ซ่ึงในการจัดการประกวดตางๆนั้นโรงเรียนในพ้ืนท่ีตางๆของจังหวัดระยองก็ไดสง
มารวมแขงขัน รวมกิจกรรมดวย สิ่งท่ีจะเสนอแนะและนําเสนอก็คือ เม่ือโรงเรียน
นั้นๆเขาสงนักเรียนมารวมแขงกิจกรรมแลว เ ม่ือผลการแขงขันประกาศออก     
มาแลวไดรางวัล 1,2,3,4 หรือ 5  เขาก็จะไดรางวัลนั้นไป แตสิ่งท่ีผมจะเสนอแนะ
และสิ่งท่ีตองการคือให อบจ. นั้นทําเปนประกาศใหกับนักเรียนผูท่ีไดรางวัลนั้นๆดวย 
เพราะวาปจจุบันนักเรียนท่ีจะเขาสูระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยจะมีระบบการ
สะสมผลงานดวย ตองจัดทําแฟมเพ่ือนําเสนอ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีเขาจะไดพิจารณา
คะแนนในรอบแรกหรือรอบตอไป เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนในทุกวันนี้จะตองสะสม
ผลงานครับ ไปประกวดท่ีไหนถาเขาไดรางวัลนักเรียนเขาจะไดสะสมผลงานเขาแฟม 
ฉะนั้น ผมขอเสนอแนะวาตองออกหนังสือประกาศใหเขานะครับ ไมใชเขาไดรางวัล
อยางเดียว เวลาท่ีเขาจะสมัครเขามหาวิทยาลัยหรือไปเรียนตอท่ีอ่ืนเขาจะไดใชผลงาน
ท่ีสะสมนี้ไดนะครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ           

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานท่ีเคารพครับ และทานสมาชิก ผูทรงเกียรติครับ ขอตอบเรื่องท่ี 2 
นายก อบจ. กอนนะครับ ก็รับไปนะครับกองการศึกษา อะไรที่เปนประโยชนและสิ่งที่เสนอแนะ

มาในสภาฯนี้ท่ีเปนเรื่องท่ีดีนะครับ เราก็จะรับไปดําเนินการโดยมอบใหทางโรงเรียน 
ผอ.กองการศึกษาและผูเกี่ยวของไปดําเนินการ สวนเรื ่องแรก งบประมาณที่ทํา
สนามกีฬาเนี่ยเราก็ไดใหไปแลวเฟสแรก เฟสที่สองก็คือไฟนะครับ ไฟเนี่ยผมเห็นวา
เปนสิ่งท่ีจําเปนก็เลยเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณไปใหอีก 7 แสนกวาบาท เพ่ือท่ีทํา 
ทําสนามกีฬาแลว สวนสุขภาพแลว มีไฟครบก็จะสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา 
 
 
 

แลวก็ประมูล... 
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แลวก็ประมูลไปแลว จัดซื้อจัดจางไปแลว แลวก็หมดสัญญาแลว ขณะนี้เขาก็กําลัง  
ทําอยู เราก็ปรับเขาไงครับ เขาทําชาแตวา อบจ.ก็เรงรัดนะครับ วาทําไมไมดําเนินการ
เพราะวามันเหลือไฟอยางเดียวท่ีทําใหสนามสมบูรณข้ึน แทนท่ีจะไปใชสนามของวัด 
เรามีสนามของเราเองไดใชแลวก็เวียนกันไปแขง เพราะฉะนั้นก็เรียนทานสมาชิก     
ผูทรงเกียรติวา เราเรงดําเนินการอยูนะครับ ทุกวันนี้เราก็ปรับอยูแลวก็เรงใหเขา
ดําเนินการติดตั้งใหเร็วที่สุดครับ เราก็ทําไดแคนั้นครับ เราจะไปทํานอกเหนือจาก
กฎหมายอํานาจหนาที่เราก็ไมได จะไปยกเลิกเขาตอนนี้ก็ไมไดเพราะวาเขายัง       
ไมครบในประเด็นที่จะยกเลิกนะครับ แลวเขาก็มีเจตนาที่จะทําอยูก็ใหเขาทําไป 
สวนเขาผิดสัญญาเราก็ปรับไป เพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจงใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติได
เขาใจวาเราดําเนินการ 1.หางบฯให 2.ประมูลแลว 3.เรงรัดแลวทุกอยางทําแลว 
และส ุดท ายเราก ็ปร ับแล วนะคร ับ เขาช าเราก ็ปร ับเป นว ันไปเท าไรก ็ว าไป              
ก็จะพยายามเรงรัดใหเขาทําใหเร็วที่สุดนะครับ ตามอํานาจหนาที่เรา ขอบคุณครับ
ทานประธาน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เชิญทานกนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ  
ประธานสภาฯ           

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติคะ      
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง  วันนี้ดิฉันมีเรื่องมาประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนเรื่องฝากจาก
ทางกองการศึกษานะคะ เนื่องจากท่ีคณะผูบริหารไดมีนโยบายใหมีกิจกรรมเรื่องของ
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงครั้งนี้เปนครั้งท่ี 6 
ประจําป 2560 ซ่ึงทางกองการศึกษาไดกําหนดวันรวมกับทางพ้ืนท่ีในหมูบานทะเล
นอยไปแลวนะคะ มีกําหนดการ 3 วัน คือวันท่ี 27 –  29 ธันวาคม 2560         
ขอเชิญชวนเพ่ือนสมาชิกทุกทานนะคะ วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 เปดงานเวลา 
18.30 น. โดยทานนายกปยะ ปตุเตชะ และวันที ่ 28 ธันวาคม ของทุกป      
เปนวันปราบดาภิ เษกสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราช ซ่ึงปนี้ครบ 250 ป           
ทางกิจกรรมในพ้ืนท่ีก็จะมีการหมผาองคพระเจดียศักดิ์สิทธิ์และบวงสรวงสักการะ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ในชวงภาคเชาเวลา 07.30 น. ถึง 10.30 น. นะคะ 
ก็ขออนุญาตเรียนเชิญประชาสัมพันธเชิญชวนเพ่ือนสมาชิกเขารวมกิจกรรมของ    
ทาง อบจ. ดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ครับ ทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมครับทานสมาชิก  
ประธานสภาฯ          เชิญทานหมอขวด เหล็กเพชร ครับ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพชร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม  
นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เขตเลือกตั้งท่ี 5 อําเภอแกลง  ขอสอบถามความคืบหนาวาขณะนี้ยางมะตอยมาแลว
หรือยัง ถามาแลวก็ชวยบอกดวยครับ ขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทานใด มีเรื่องท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานเลขาฯ ครับ 
ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติและผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เขต 4 อําเภอแกลง คะ เรื่องแรกคือถูกพาดพิงชื่อคะ วา ส.จ.อุมา เวลาอภิปราย   
ขอเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรตินิดนึงนะคะ วาตามท่ีไดประชุมอบรมกันมาเวลาเรา
เขาคอรสอบรมการพาดพิงชื่ออาจจะดูไมเหมาะสักเทาไร เพราะวาจะเปดโอกาส     
ใหผูถูกพาดพิงอยากจะตอบนะคะ ผอ.นั่น ผอ.นี่ อันนี้แคแนะนํากันเล็กนอยนะคะ คือ
ก็อาจจะเปนในลักษณะวาอางระเบียบไปเลยคะเพราะวาแตละโตะของแตละทาน 
ทางกองกิจการสภาฯ ฝายการประชุมไดจัดเตรียมไวหมดแลว เรื่องท่ีสองนะคะ คือ
เรื่องตามงานโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงคะ คือตอนนี้มีการเขาไปชมสถานท่ีกันเยอะ 
คือผูปกครองเด็กๆท่ีบอกวาพอไดขาววา อบจ.ระยอง จะไปสรางโรงเรียนมัธยม-    
ตากสินแกลง เห็นสนามหญาตอนนี้เหลืองไปหมดเลยคะ ก็ไมรูวาตอนนี้ทางฝายใด
เปนผูรับผิดชอบหรือวาดูแลนะคะ ก็ตองนําเรียนใหทราบเรียนทานประธานสภาฯ    
วาเผื่อผูบริหารยังไมทราบเรื่องนี้นะคะ เรื่องสุดทาย จากโครงการพระราชดําริ        
อางเก็บน้ําดอกกรายนะคะ เม่ือวันท่ี 1-5 ธันวาคม 2560 ท่ีมีการจัดงาน ดิฉัน      
ไดมีโอกาสไปนั่งรถรางชมสถานท่ีแลวก็ชมงานนะคะ 1 วัน พรอมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมาในงานวันนั้นคะ ก็ประทับใจแลวก็มีแตเสียงชมนะคะเพราะวาแฝงตัว
ไปในกลุมชาวบาน ไมมีใครรูวาเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
แตวามีนิดนึงท่ีจะเพ่ิมเติมก็คือเคาเสนอวารถรางควรจะมีมาตรฐานใหคลายกับคันของ    
สวนสุภัทราแลนด  ท่ีใหเรายืมมา คือมีระบบของไมโครโฟนหรือท่ีนั่งท่ีมีความสะดวก
ใหมากข้ึนคะ ดิฉันจึงไดเรียนผานทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารหรือ 
ผูท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ อาจจะมีแนวทางในการท่ีจะปรับปรุงตอไปนะคะ แลวก็เรื่อง
ของความงดงามของไมดอกไมประดับท่ีมีทุงดอกไมทุงดอกหญาท่ีนาจะมีความงดงาม
ใหชวนแกการเดินทางไปทองเท่ียวใหมากข้ึนคะ ก็ขอฝากไว 3 เรื่องนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เชิญทานนายกครับ ทานจะชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ           

นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานท่ีเคารพครับ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็ตองขอบคุณ 
นายก อบจ. ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ความจริงถามไดนะครับ เราก็ตอบไดเทาท่ี

ตอบไดนะครับ เรื่องทานสมาชิกบางเรื่องทานก็อาจจะไมทราบนะครับ ก็ขอชี้แจงวา
อยางเชนรถราง เม่ือกอนนี้ซ้ือไดนะครับ เดี๋ยวนี้ สตง. ทวงซ้ือไมไดแลวนะครับ     
เห็นหรือไมครับ เรามี 2 คันตอนนั้น 2 หรือ 3 คัน ผมจําไมได เราซ้ือไดเพราะเราไมรู 
ตอนนี้เรารูแลวเราซ้ือไมไดแลวนะครับเพราะท่ีซ้ือไดโดน สตง. ทวง เพราะเนื่องจาก
มันไมสามารถจดทะเบียนได มันเปนรถนอกกฎหมาย เห็นหรือไมครับ เพราะฉะนั้น
ทานบอกวาจะใหเราซ้ือเพ่ิม จะใหเราทําดีกวาเดิม ตอนนี้เลิกพูดไดเลยครับ 
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           ในระเบียบราชการซ้ือไมได ถาจะซ้ือตองหาเงินนอกท่ีไมใชงบประมาณนะครับ เรื่องท่ี

สอง เรื่องโรงเรียนมัธยมตากสินแกลง มีเงินแลวแตเปนเงินป 2561 ซ่ึงเงินป 2561 
ตอนนี้เขามานอย ทุกอยางเตรียมความพรอมโดยไปใหท่ีดินอําเภอรังวัดเขตท่ี
สาธารณะใหชัดเจน โดยไดรับความรวมมือท่ีดีจากพ่ีนองท่ีบุกรุกเขามาในท่ีสาธารณะ 
เราก็บอกวาเราไมไดเอาท่ีดินตรงนี้ไปทําบานจัดสรรนะ เราไมไดเอาไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตัวนะ แต เราจะเอาไปใชเ พ่ือประโยชนสวนรวมเปนโรงเรียน 
เพราะฉะนั้นทานท่ีปลูกมังคุดเขามา ปลูกทุเรียนเขามา รุกล้ําเขามา ก็ขอความกรุณา
นะครับเทาท่ีเปนท่ีสาธารณะ ทุกคนก็ยินยอม เราก็ตองปรับผังใหมนะครับ ผังเราไดท่ี
เ พ่ิมแลวเราก็ตองก้ันรั้วทํารั้วให ม่ันคงถาวรไมให เขารุกล้ําเขามาอีกนะครับ 
เพราะฉะนั้นท้ังหลายท้ังปวงก็ขยับแปลนใหมหมดเลย เม่ือเราไดท่ีเพ่ิมเราก็ขยับใหม 
ท่ีดินเนี่ยมันไมมีอีกแลวนะครับประเทศไทยมีแคนี้ก็มีแคนี้ ท่ีจังหวัดระยองมีแคนี้ก็มี
เทานี้ ถาโรงเรียนจะขยายก็ขยายไมได เหมือนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองหรือ
โรงเรียนมัธยมตากสินท่ีไหนก็แลวแต เพราะเม่ือมันเจริญเติบโตแลวโรงเรียนจะขยาย
ก็ขยายไมไดเพราะคืบเดียวศอกเดียวก็ไมมีใครให เพราะฉะนั้นตอนนี้ถาเราสํารวจ
แลวท่ีพอ ไมพอก็ตองซ้ือใหพอ ถาไมอยางนั้นทําอะไรไมไดติดขัดไปหมดนะครับ 
เพราะฉะนั้นเราก็ Lay out โรงเรียนมัธยมตากสินแกลงหมดแลวครับ วามีท่ีสาธารณะ
เทานี้ มีคนบริจาคเทานี้ มีเสาไฟฟาแรงสูงเทานี้นะครับ ใตเสาไฟแรงสูงเราจะทําอะไร
ไดบาง ขอหามเขามีอะไรบาง ตองมาออกแบบใหครบนะครับ เพราะฉะนั้นยังอยู     
ในกระบวนการท่ีกองชางกําลังดําเนินการนะครับ ก็คิดวาจะสามารถดําเนินการ     
ตามเอกสาร หมายความวาเรื่องเงินอีกเรื่องหนึ่งนะครับ สวนเรื่องเอกสาร วิธีการ 
การทําแบบ ทําราคากลางและประมูลงานใหเตรียมไวไดเลย รออยางเดียววาเงินมา
ปบเราก็เรียกเซ็นสัญญานะครับ เพราะฉะนั้นทานท่ีเปนสมาชิกอําเภอแกลงท่ีรอ
โครงการนี้กับพ่ีนองประชาชนก็คิดไดเลยวาแนนอนนะครับ เราไปดําเนินการแน 
เพียงแตนี่คือเฟสแรกเทานั้น สวนใหญตองไดรับเงินจาก EEC ถาไมไดรับเงินจาก EEC 
มาเปนโรงเรียน เราตองควักกระเปาอีกมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็เรียนไวเพ่ือให  
ทานท้ังหลายไดทราบวาเราดําเนินการนะครับ โดยท่ีมีความเตรียมพรอมใหมากท่ีสุด
นะครับ ผมขอเรียนวาเรามีภารกิจหลายอยางถึงแมบางอยางอาจจะไมใชหนาท่ี
โดยตรง แตถาเราไมเปนคนเริ่มไมเปนคนทําไมมีผูริเริ่มมันก็คงยังไมเกิดนะครับ 
เพราะฉะนั้นโครงการอางเก็บน้ําดอกกรายตามพระราชดําริ นั่นก็เปนโครงการท่ีเราก็
ตองใชเงินหลายภาคสวน ใชเงิน อบจ. ใชเงินกองทุนไฟฟา ใชเงิน EEC ใชเงิน
ยุทธศาสตรจังหวัดนะครับ เราใชท้ังหมดเพราะเปนโครงการใหญ เพราะฉะนั้นผม   
ขอเรียนวาสิ่งเหลานี้เราตองพยายามทําแผนของ อบจ. เราใหชัดเจนนะครับ ถาเราจะ
ทําถนนกันอยางเดียวอยางท่ีทานอยากไดไฟไดถนน สุดทายถนนเราดี ไฟเราสวาง   
แตคนของเราแยเพราะไมไดเปนคนดี เรียนหนังสือไมเกง เรียนแลวจบมาหางานทําไมได
เราจะทํายังไง หรือแมวาถนนเราดีหมด ทุกอยางเราดีหมด แตบางอยางท่ีขาดไปก็ไม
มีใครทํา เพราะฉะนั้นผมคิดวา ในนามองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเนี่ยเราก็มอง 
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ทุกแงทุกมุมนะครับท่ีจะไปพรอมกันนะครับ ไมวาถนนก็ตองเปนถนนท่ีดี ไฟก็สวาง 
โรงเรียนก็เหมือนกันนะครับ อาจจะชาไปนิดนึง ก็ตองรอคอยกันนะครับ ผมก็คิดวา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองเราทํางานรวมกันมีประโยชนกับสวนรวม มีอะไรเรา
ก็มาปรึกษาหารือกัน ขอบคุณมากครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ครับ มีสมาชิกทานใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไมครับ ถามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ        ทาน ผอ.โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เชิญครับ 

นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท เรียนทานประธานสภา ทานนายก คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
ผอ.โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ในสวนของโรงเรียนมัธยมตากสินท่ีไดจัดงานเดินวิ่งไปนะคะ ก็ไดรับการสนับสนุน
   การซ้ือบัตร VIP จากทานนายก คณะผูบริหารและก็สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ในนามของ
   นายกสมาคมผูปกครอง-ครูโรงเรียน ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงคะงานก็จัด
   ไดสําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบพระคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ครับ ก็เปนท่ีรับทราบกันนะครับ เม่ือวานมีการวิ่งท่ีโรงเรียนตากสิน ไดรับ 
ประธานสภาฯ       ความรวมมืออยางดี ทาน ผอ.ทานก็มาขอบคุณ ทานผอ.สถานศึกษาอ่ืนมีอะไรอีก
   หรือไมครับ ถามีอะไรท่ีจะประชาสัมพันธก็เชิญนะครับ 
    ครับ ผอ.ประพันธ ภูมิวารินทร เชิญครับ 

นายประพันธ ภูมิวารินทร  ทานประธานสภา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คณะผูบริหาร 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯตากสินระยอง  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ท่ีเคารพทุกทานครับ ผมนายประพันธ ภูมิวารินทร 
   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง กอนอื่นตองขอขอบคุณ
   สภาฯแหงนี้ท่ีใหโอกาสโรงเรียนไดประชาสัมพันธความคืบหนาผลการดําเนินงานของ
   โรงเรียน จากท่ีสภาฯแหงนี้ไดอนุมัติกอตั้งโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
   เม่ือป 2553 ขณะนี้ลวงมา 7– 8 ปแลวนะครับ มีผลงานรางวัลท่ีนาภูมิใจท่ีอยาก
   จะแจงใหกับสภาฯแหงนี้ไดทราบจากผลการจัดตั้งโรงเรียนมา ขณะนี้โรงเรียนไดรับ
   ถวยพระราชทานมาอยูท่ีโรงเรียน 4 ถวยแลวนะครับในระดับประเทศ แลวก็ท่ีผาน
   มาเรามีนักเรียนของเรา 2 คนนะครับไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันหุนยนตระดับ
   โลกท่ีประเทศคอสตาริกา ซ่ึงมีประเทศเขารวมการแขงขันท้ังหมด 51 ประเทศ 
   จํานวน 81 ทีม เราไดอันดับท่ี 4 ของโลก ก็คือท่ี 1-3 เปนของประเทศรัสเซียนะ
   ครับ ของเราในนามประเทศไทยไดอันดับท่ี 4 ผลงานนี้ก็ไดรับการทาบทามจากชอง
   ONE และ ชอง 9 นํานักเรียนไปออกรายการสด ทางโรงเรียนก็ไดทําการตัดตอวิดิโอ
   ถาไมเปนการรบกวนเวลามากนะครับ วิดิโอนี้ตัดตอมาเปนเวลาประมาณ 10 นาที 
   จึงอยากจะใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบผลงาน จึงขออนุญาตทานประธานสภาฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  อนุญาตครับ ใหเจาหนาท่ีเปดวิดิโอเพ่ือใหผูเขารวมประชุมรับทราบผลงาน
ประธานสภาฯ  ของทางโรงเรียนครับ  
    โปรดปรบมือใหนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินดวยครับ 
    ขอเชิญทานนายก ครับ 
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นายปยะ ปตุเตชะ  ทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมขออนุญาตทานประธาน 
นายก อบจ.  และทานสมาชิก ในเม่ือเรามาดูเรื่องการศึกษาแลวนะครับนี่เปนขอมูลท่ีหลายคนยัง
   ไมทราบ เรื่องการศึกษานี่เปนเรื่องสําคัญ วิดิโอท่ีทานเพ่ิงดูไปมูลนิธิตากสินระยอง
   เสียไป 2 แสนครับ เพราะเบิกเงินหลวงไมไดครับ การท่ีสนับสนุนเด็กไปแขงขันท่ี
   ตางประเทศตองใชเงินของมูลนิธิตากสินท่ีเราตั้งไวเปนการจายเงินท่ีเรียกวาเงินนอก 
   ในระเบียนนั้นเบิกไมไดผมไดรับการติดตอจากTDRI ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา
   ของประเทศไทย โดยใชจังหวัดระยองเปนจังหวัดนํารอง แลวก็มอบหมายใหทานท่ี
   ปรึกษามนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ไปเปนประธานแทน จึงขออนุญาตทานประธานให
   ทานท่ีปรึกษามนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ไดมาอภิปรายใหทานฟงวาจะเกิดอะไรข้ึนบาง
   ท่ีจังหวัดระยองถามีการปฏิรูปการศึกษาใหมนํารองท้ังประเทศ 4 จังหวัด หนึ่งในนั้น
   มีจังหวัดระยอง เพราะฉะนั้นแนวทางจะเปลี่ยนไปเลยเพราะมีองคกรท้ังหลายเห็นวา
   ท่ีเราอยูทุกวันนี้คงไปไมรอดตองเริ่มดําเนินการใหมขอใหทานมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน 
   เริ่มตนอภิปรายครับ 

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกและคณะ 
ท่ีปรึกษานายก อบจ. ผูบริหารท่ีเคารพทุกทาน เม่ือวันเสารท่ีผานมา ทานผูอํานวยการสถาบัน TDRI ไดนํา

คณะซ่ึงประกอบดวยมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาของ
ประเทศไทยไดเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ไดมาขอใชพ้ืนท่ีของโรงเรียนมัธยม-     
ตากสินของเราเปนสถานท่ีประชุม โดยเชิญผูอํานวยการการศึกษาเขตในภาคตะวันออก  
กับคณาจารยในพ้ืนท่ีของเรา ไดมาใหแนวทางวาการศึกษาของประเทศไทยเราจาก
ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมปลายของเรามีปญหาในการสรางนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ไมตอบ
โจทยความตองการของประเทศ เพราะฉะนั้นมี 12 สถาบันซ่ึงประกอบดวยบริษัท
ภาคเอกชนขนาดใหญไดมานําเสนอแนวคิดกับ TDRI วาประเทศไทยเราจะตองมีการ
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึนมารองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคใหม มิฉะนั้นการ
ไปถึงดวงดาวคือ ไทยแลนด 4.0 ในอีก 15 ปขางหนาจะเปนปญหาแนนอนก็เลยได
รวมตัวกันแลวก็นําแนวความคิดไปเสนอ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนหัวหนา
คณะ คสช. ใหใชมาตรา 44 นํารองและจะมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาพ้ืนท่ี
พิเศษข้ึนมาใน 4 พ้ืนท่ี คือจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ตราด ท่ีทางทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดนําเรียนไปเม่ือสักครู 
เชนนี้ก็จะเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ซ่ึงจังหวัดระยองเองโดยเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองก็ควรจะสมัครเขารวม ซ่ึงการเขารวม
โครงการท่ีจะมีกฎหมายฉบับพิเศษออกมาคาดวากฎหมายจะออกมาในเร็ววันนี้ แลว
ก็จะเริ่มประกาศใชในปนี้อยางชาคือเดือนเมษายนท่ีจะถึงนี้ครับ ซ่ึงทางผูอํานวยการ 
TDRI ไดแจงตอท่ีประชุมนะครับ แลวก็องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆท่ีอยูในพ้ืนท่ี
นาจะไดมารับทราบ ไดมาเตรียมการ ท่ีจะสนับสนุนงบประมาณถามีโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ของทานไดเขารวมโครงการในภาคสมัครใจ เขาจะใหโรงเรียนตางๆเสนอตัวเขารวม
โครงการนะครับ ในกระบวนการก็จะมีการเลือกเฟนผู อํานวยการโรงเรียนท่ีมี
ศักยภาพมาบริหารจัดการใหเปนไปตามแนวทาง ซ่ึงแนวทางนี้ก็นาจะมีคูมือและ     
มีคณะผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํากับคณาจารย ท้ังดานการทําหลักสูตร ดานการสอน 

 
และอุปกรณ... 
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และอุปกรณการสอนประกอบกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเปนมิติใหม ซ่ึงเราก็จะไดเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้ แลวก็การสื่อสารท่ีจริงแลวทานผูอํานวยการTDRI ก็ไดเชื่อม่ัน
ในศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ทานถึงไดมาขอใชโรงเรียนมัธยม
ตากสินของเราเปนท่ีเผยแพรองคความรู อีกสวนหนึ่งกระผมเองก็ไดเสนอแนะกับทาน
ผูอํานวยการTDRI วาแนวคิดในการท่ีจะออกพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีการศึกษาพิเศษนี้
ควรจะถูกนําเสนอไปท่ีจังหวัดระยองดวย เราอยากใหทานผูวาราชการจังหวัดระยอง
ซ่ึงทานเปนประธานดานการศึกษาธิการของจังหวัดระยอง ไดมารับทราบถึงทิศทาง
ใหมตรงนี้ครับ ในการประชุมจังหวัดครั้งตอไป ทานผูอํานวยการเขตการศึกษา       
ท้ังเขต 1 และเขต 2 ก็ควรจะไดมีการนําเสนอขอมูลนี้ใหสวนราชการและภาคสวนท่ีเขา
มารวมประชุม กรมการจังหวัดไดรับทราบเพ่ือท่ีจะไดมีพลังในการสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษารูปแบบใหมนี้ข้ึนมาในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองนะครับ กระผมเองก็อยาก
ใหโรงเรียนในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองของเราไดเขารวมโครงการ
และตั้งม่ัน ทางผูบริหารเองก็จะใหโอกาสพิเศษกับทานผูอํานวยการ ในการคัดเลือก
ผูอํานวยการจะตองคัดเลือกทานท่ีมีความตั้งใจ มีความมุงม่ันท่ีจะไปถึงเปาหมายใหได
และการดํารงตําแหนงอยูในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการก็จะใหอยูนานเกิน 3 ปข้ึนไป
เพ่ือความตอเนื่อง กระผมก็ขออนุญาตกราบเรียนใหขอมูลกับทานประธานผานไปยัง
สมาชิกผูทรงเกียรติในเบื้องตนเพียงเทานี้นะครับ ถามีรายละเอียดเพ่ิมเติมทางฝาย
เลขาก็คงจะใหมานําเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ในโอกาสตอไป 
ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอขอบคุณทานมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ท่ีปรึกษานายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ   มีเรื่องประชาสัมพันธอีกเรื่องนะครับ เรื่อง เรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เขารวมงาน
   แถลงขาวการจัดงานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ หางเซ็นทรัลพลาซาจังหวัด
   ระยอง ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซา 
    มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม  
    ถาไมมี เชิญเลขานุการสภาฯอานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
   สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจําป 2560 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 5  ประจําป ๒๕๖๐ 

ตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5 ประจําป ๒๕๖๐  
มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนมา นั้น  บัดนี้ สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕2 จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงชื่อ   
นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  กระผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม         
ประธานสภาฯ  เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ      

ในการดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
พ่ีนองประชาชนและทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข  
ความสมหวังในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา  15.50 น.   
 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หวัหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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